



ภาษาจีนจะกลายเป็นหนึ่งใน
ภาษาหลักของโลกในอนาคต

ศ.ดร.อุไรพรณ เจนวาณิชยานนท์
รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความสำคัญของภาษา และวัฒนธรรมจีน ในโลกธุรกิจ

ในอดีต สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ การติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกับประเทศอื่น ๆ จึงอยู่ในวงจำกัด ซึ่งในความเป็นจริง จีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่อาณาเขตกว้างใหญ่ และมีจำนวนประชากรมหาศาล ประชากรในบางเมืองอาจเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทยเรา เมื่อมีจำนวนประชากรมาก ก็ย่อมส่งผลถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ตามมา ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน ของใช้อุปโภคบริโภค ว่ากันว่าถ้าเราผลิตสินค้าขึ้นมาแค่ 1 ชนิดแล้วนำไปขายให้คนจีน ไม่จำเป็นต้องประชากรทั้งประเทศ แค่จำนวนประชากรในเมืองงู เดียว แค่นั้นธุรกิจของเราก็จะประสบผลสำเร็จ และมีผลกำไรที่มหาศาลแล้ว จากจุดนี้ เราจึงเล็งเห็นว่าการทำงานธุรกิจกับจีนจะมีศักยภาพเติบโตได้มาก เมื่อจีนเปิดประเทศ ทุกประเทศจึงมุ่งเข้าไปเจริญสัมพันธ์ไมตรี ทั้งด้านการค้าและการทูต จีนจึงกลายเป็นประเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ภาษาจีนจึงมีความสำคัญตามมา โดยเฉพาะภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งถ้ามองในเชิงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมจีนกับประเทศต่างๆ ในโลกนั้นค่อนข้างจะแพร่หลาย เนื่องจากในทุกประเทศทั่วโลกจะมีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะไปไหน หลายประเทศมักจะมีโซนชาวจีน นับได้ว่าวัฒนธรรมจีนได้แทรกซึมเข้าไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

แต่เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งเปิดประเทศใหม่ วัฒนธรรมของจีน จึงยังไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเชิงสากล ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทุกสิ่งทุกอย่างของจีนนั้นมีความหมายทั้งสิ้น ถ้าไม่เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง การดำเนินความสัมพันธ์กับจีนจะเป็นเรื่องยาก ฉะนั้นภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญมากขึ้น จากแต่ก่อนที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจหรือนิยมเรียนภาษาจีน เพราะเป็นอะไรที่ดูไม่ทันสมัย ทั้งที่ในความเป็นจริงภาษาจีนเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก แทรกซึมเข้าไปเกือบทุกครัวเรือน ภาษาจีนถูกใช้กันอย่างไม่เป็นทางการสนทนากระหว่างกันในครอบครัว เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างในปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาจึงหันมาให้ความสนใจเรียนภาษาจีนกันมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้เรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศไทยสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนมากกว่า 20 แห่ง

ปัจจุบันคนไทย เข้าไปทำการค้าในจีนกันมากขึ้น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดยคณะบริหารธุรกิจเคยพานักธุรกิจไทยไปจับคู่กับนักธุรกิจการเงินกระทรวงพาณิชย์ของไทยและภาคเอกชนหลายกลุ่มก็เคยจัดงานจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างไทยกับจีน สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ๆ

คือทางจีนพูดภาษาไทยไม่ได้ ขณะเดียวกันทางไทยก็พูดภาษาจีนไม่ได้ ดังนั้นเวลาเจรจากันแต่ละครั้งจึงต้องมีล่ามซึ่งลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ความต้องการผู้รู้ภาษาจีนธุรกิจจะมีมากขึ้น ดังนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนธุรกิจจะได้เปรียบมาก ในการเข้าทำงานกับบริษัทไทยที่มีธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับจีน เพราะถือว่าเป็นตลาดใหญ่ทางธุรกิจของไทย การเรียนบริหารธุรกิจควบคู่กับความชำนาญด้านภาษาอังกฤษอาจไม่สามารถใช้สื่อสารกับคนจีนได้ดั่งนี้ เนื่องจากยังมีคนจีนจำนวนไม่มากที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันบริษัทในประเทศจีนเองก็อยากได้คนไทยที่สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้คือเพียงคนเดียวสามารถทำได้ทั้งงานเอกสารและสามารถเป็นล่ามไปในตัว

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนทำได้ง่ายกว่าในอดีต ภาษาจีนนั้นมี 2 ลักษณะคือ ตัวเต็มกับตัวย่อ สมัยก่อนเวลาเรียนภาษาจีนจะเรียนตัวเต็ม แต่ปัจจุบันใช้ตัวย่อเป็นภาษาทางการ ฉะนั้นการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันจึงสอนเป็นตัวย่อหมด ทำให้ง่ายต่อการเรียนและการทำความเข้าใจ แต่การจะเรียนภาษาให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น มีหลักการคือเราต้องใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 4 ทักษะให้ครบ และใช้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้เราก็จะชำนาญในการใช้ภาษาจีนได้ไม่ยาก

สำหรับคนที่รักภาษา หรือคิดว่ามีพรสวรรค์ทางด้านภาษา ในการเลือกเรียนภาษาต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน คำนึงถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยว่าเป็นอย่างไร ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับสากล การเลือกเรียนภาษาจีนจึงเป็นทางเลือกที่ดี และเรียนไม่ยากอย่างที่คิด เพราะนอกจากที่ ม.หัวเฉียวฯ แล้ว ยังมีสถาบันอื่นๆ อีกกว่า 20 สถาบัน ที่เปิดหลักสูตรภาษาจีน แต่ต้องฝากไว้ว่า สำหรับใครที่จะเอาดีทางภาษาจริงๆ ต้องทำให้ได้ครบทั้ง 4 ทักษะ เพราะในการทำงาน ติดต่อธุรกิจ เราต้องคล่องทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทยได้มีการสอน 4 ทักษะ ในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถไปฝึกงานในจีนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกกว่าการไปเรียนภาษาในประเทศตะวันตก

การเรียนภาษาจีนในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีอนาคตอีกยาวไกล เพราะแนวโน้มของภาษาจีนจะกลายเป็นหนึ่งในภาษาหลักของโลกในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนแล้ว ยังมีส่วนช่วยเป็นกำลังสำคัญในการขยายช่องทางทางการทำธุรกิจและการลงทุนให้กับประเทศไทยอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : pr@hcu.ac.th / Website : www.hcu.ac.th